



จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร Faculty of Agricultural Production Newsletter

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทำคลิอย่างไร ?..ให้เป็นเรื่องเป็นราว”



คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทำคลิอย่างไร ?..ให้เป็นเรื่องเป็นราว” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรชัย เงินคำคอง นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ ผู้ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น ๕ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มยุวเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน นำนักศึกษากลุ่มยุวเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา บ้านดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การแนะนำให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ในการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเตรียมแปลง และปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการปลูกพืชผักและดูแลพืชผักหลังปลูกด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะที่เป็นหลักการพื้นฐานของกิจกรรมยุวเกษตรของกลุ่มนักศึกษาและนักเรียน โดยฝึกกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้อาจารย์และคณะครูร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะระหว่างดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรม นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงตามแผน ประกอบด้วยคอกปุ๋ยหมักจำนวน ๓ กอง และแปลงผักจำนวน ๑๖ แปลง จากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจำนวน ๑๒ คนและกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๒๐ คน



คณบดีและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด และนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นนักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (ขอบคุณภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร/งานกิจการนักศึกษา)



บริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน

งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับเหล่ากาชาดแห่งที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีผู้ที่สามารถบริจาคเลือด ๑๒๙ คน ได้รับเลือด ๘๓ ยูนิต และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน ๒๖ คน และบริจาคดวงตา จำนวน ๒๖ คน ทางสภากาชาดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดและอวัยวะต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดทุกแห่ง



จัดรายการวิทยุ” คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน”

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ ทางคลื่นความถี่ FM ๙๕.๕ เมกะเฮิรตซ์ ดำเนินรายการโดยนางสาวปาณิสรา วงศ์ใส ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔



ติดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเหนือตอนบน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร นางสาวสวรรคร์ญา อ่วมจิว และนางสาวกาญญา ปาลี ได้เข้าร่วมประชุม เวทีติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของภาคเหนือตอนบน ภายใต้หน่วยงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมริเจนท์ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔



การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมป่าเวณิปีใหม่เมืองเจียงใหม่

อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุม "ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยุคโควิด-๑๙" การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ป่าเวณิปีใหม่เมืองเจียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวโดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีปีใหม่เมือง (ภาพ:ข่าว/งานกิจการนักศึกษา)



ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตรศึกษาดูงานด้านการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔



รองอธิการบดีพร้อมผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้ศึกษาดูงานโรงเรือนกัญชา ต้อนรับและบรรยายโดยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ต้นโซ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ศึกษาดูงาน plant factory โรงเรือนสตรอเบอร์รี่ ต้อนรับและบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรยายและต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔



ต้อนรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา



นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่ คณะครูและนักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๗ คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อของคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานโรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชผักภูเขา ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเข้าศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๓๖ คน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมเห็ดแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย และศึกษาดูงานฐานเรียนรู้แมลง เป็นวิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พหรมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช ณ อาคารกำจร บุญแปง คณะผลิตกรรมการเกษตร ในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ ได้ศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



มอบเงินสนับสนุนและลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาไฟป่า

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ มอบเงินสนับสนุนและลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาไฟป่าในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและจับพิกัดพื้นที่ที่มีการเผาโดยการใช้โดรนเพื่อลดความเสี่ยงในการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่รวมถึงร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้



การดำเนินงานและพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จุวัฒน์สำราญ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุ เกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร FM ๙๕.๕ เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินรายการโดยนางสาวปาณิสรา วงศ์ใส และนางสาวเขมินทร่า ดิษฐ์ปัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต้อนรับผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนแม่แตง

นายเจตีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ นางสาวศุจีภรณ์ อัจฉนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะครูและนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่แตง จำนวน ๓๖ คน เข้า ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะ ผลิตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒน์สำราญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรม- การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จากนั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน แม่แตง ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ต้อนรับและบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร จากนั้นได้เข้า เยี่ยมชม สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ๑) สาขาพืชสวน (พืชสวน ประดับ) ต้อนรับและบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ ๒) สาขาวิชาพืชสวน(ไม้ผล) ๓) สาขาวิชาพืชไร่ ๔) สาขาวิชา อารักขาพืช



นำนักศึกษาดูงานการปลูกอ้อยคั้นน้ำในระบบอินทรีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุมิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำนักศึกษาสาขาพืชไร่และสาขาเกษตรเคมี ชั้นปีที่๓ เรียนในรายวิชาสก๓๐๑ หลักการส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกอ้อยคั้นน้ำในระบบอินทรีย์ การให้น้ำระบบน้ำหยด ธุรกิจการจำหน่ายแบบง่ายๆ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านรักอ้อยแม่โจ้เชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



โครงการ “อมสิน ๑๐๘ ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน”

อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมพิธีเปิด “อมสิน ๑๐๘ ปี ชิม ช้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน” @ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอมสิน กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเสวนา “เรียนรู้อาชีพทำเงิน แนวโน้มตลาดแรงงาน ยุค COVID-๑๙ ปี ๒๕๖๔” การสาธิตและการทำโคม ตัดตุง ฉะฉวน การศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร การรับสมัครงานจากบริษัทต่าง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔



ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน และชาดอกเก๊กฮวย-หญ้าหวาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชา สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร / หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตอร์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน และชาดอกเก๊กฮวย-หญ้าหวาน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์ ดร. พยุงศักดิ์ มะโนชัย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ ๑) การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการแปรรูปชาจากใบหญ้าหวาน และดอกเก๊กฮวย ๒) การเสริมสร้างทักษะการแปรรูปชาจากใบหญ้าหวาน และดอกเก๊กฮวยก่อนการแปรรูปเป็นชา ทักษะการใช้เครื่องเป่าลมร้อน และการปรับใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอบใบหญ้าหวานและดอกเก๊กฮวย และทักษะการใช้เครื่องบดไฟฟ้าสำหรับทำผงชา เป็นต้น ๓) การให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองปฏิบัติจริงในการจัดเตรียมผลผลิต การอบผลผลิตโดยเครื่องอบลมร้อนให้ได้กลิ่นและสีที่เหมาะสมเพื่อนำไปทำชา การบดผลผลิตอบแห้งให้เป็นผง และการเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ในระยะเวลา ๔) การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อหาสัดส่วนและปริมาณผงชาหญ้าหวาน/ผงชาดอกเก๊กฮวยที่เหมาะสมและให้รสชาติตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ และการเสริมทักษะการบรรจุผงชาหญ้าหวาน ผงชาดอกเก๊กฮวย และใบหญ้าหวาน ดอกเก๊กฮวยอบแห้งในถุงชาเพื่อให้มีขนาดเป็นไปตามบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ



ร่วมต้อนรับหัวหน้าและผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับนาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและ ผู้บริหาร พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัทอุบลชันฟลาวเวอร์ จำกัด ศึกษาดูงาน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลชันฟลาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้ง และการบริหารจัดการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เข้าพบและปรึกษาหารือพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ



บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีพร้อม ด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “Pitching”

อาจารย์ ดร.วงศ์พันธ์พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “Pitching” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up - Gate) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๘๐-๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ขอบคุณภาพจากFacebook : Maejo Agro - Food Park)



THAIJO



วารสาร
ผลิตกรรมการเกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION

ISSN : 2651-2475

วารสารผลิตกรรมการเกษตร

มีฐานข้อมูลใน THAIJO แล้ว !

<https://www.tci-thaijo.org/index.php/japmju>



คณะผลิตกรรมการเกษตรขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมประเพณีดำหัวปีใหม่ รวมใจชาวคณะผลิตกรรมการเกษตร

(ภายใต้โครงการปีใหม่เมืองล้านนา รู้คุณค่าเรื่องวัฒนธรรมไทย ประจำปี๒๕๖๔)

- * พิธีดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส
- * ประกวดทำขนมชาวล้านนา

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร



จัดทำโดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๕๐

หมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๕๓๘๗ ๓๖๑๑ โทรสาร +๖๖ ๕๓๘๗ ๓๖๒๘